



TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

Địa chỉ: Số 2/167, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 02438710384. Email: truongduongsat@edu.vn

Số Fax: 02438710384.

Website: <http://www.truongduongsat.edu.vn>.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT NĂM 2024

TT	Nội dung
1	Tuyển sinh đào tạo chính quy và chuyển đổi nghề đạt từ 75% trở lên; bồi dưỡng nghiệp vụ đạt và huấn luyện ATVSLĐ đạt từ 75% trở lên.
2	Tổ chức tuyển sinh và mở ít nhất 01 lớp liên thông
3	HSSV có kết quả rèn luyện loại khá trở lên 70%, loại yếu kém dưới 5%.
4	Tỷ lệ HSSV bị kỷ luật dưới 5%.
5	HSSV tốt nghiệp lần đầu trên 90% trong đó khá giỏi từ 30% trở lên.
6	100% giảng viên/giáo viên lên lớp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bài giảng theo quy định; giảng dạy theo nội dung, chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo, các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đã ban hành.
7	Mỗi khoa, phân hiệu tổ chức dự giờ ít nhất 01 lượt giảng viên/tháng đối với các lớp mở trong trường (nếu có); ít nhất 90% số giờ dự giảng trong năm được đánh giá loại khá trở lên.
8	Tổ chức hội giảng cấp trường, cử ít nhất 01 giảng viên tham gia hội giảng cấp trên.
9	100% các chương trình đào tạo được rà soát, chỉnh lý kịp thời. Xây dựng mới các chương trình đào tạo đáp ứng kịp thời đơn đặt hàng của các đơn vị trong và ngoài ngành Đường sắt.
10	Tổ chức biên soạn các giáo trình, bài soạn giảng đào tạo các nghề mới bảo đảm đủ giáo trình, bài soạn giảng trước khi tổ chức đào tạo.
11	Luân phiên đưa 100% giảng viên cơ hữu chuyên môn nghề đi thực tế tại các doanh nghiệp.
12	100% nhà giáo cơ hữu dạy thực hành được sát hạch kỹ năng nghề bậc thợ.
13	Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đảm bảo giảng viên đủ tiêu chuẩn giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng
14	Nâng cao trình độ và năng lực cho các giảng viên để có thể tham gia giảng dạy hệ đại học, nghiên cứu KHCN.
15	Các thiết bị đào tạo được quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định (khi các đơn vị đề xuất và được Hiệu trưởng phê duyệt); Các xưởng thực hành được quản lý và vận hành theo quy định.
16	Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy thực hành trong trường, đảm bảo đủ điều kiện thực hành cơ bản tại Trường

17	Có ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học; có ít nhất 01 bài báo khoa học.
18	Phối hợp tốt với các đối tác (trong và ngoài nước) triển khai thực hiện các dự án về đào tạo (JICA, Liên danh tư vấn NJPT, Công ty TNHH MTV ĐSHN, KOICA...)
19	Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số vào một số lĩnh vực như: tuyển sinh, truyền thông xây dựng thương hiệu, quản lý đào tạo, quản lý HSSV, lưu trữ và cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, người học.
20	100% đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cháy nổ.
21	Đảm bảo mọi quyền lợi, chế độ hợp pháp cho người lao động: lương, thưởng, nghỉ mát...

	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Chữ ký			
Họ và tên	Trần Minh Thu	Phạm Ngọc Hoàn	Trương Trọng Vương
Chức danh	TP. KĐCLĐT	P.HIỆU TRƯỞNG	P.HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH